



AC NEWS <http://www.acnews.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10:45

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. ประกาศชื่อผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)

กยท. ประกาศชื่อผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)



กยท. ประกาศชื่อผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) หลังประกาศรับสมัครตั้งแต่ 17 ต.ค. - 1 พ.ย. 59 พร้อมเตรียมเสนอให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฝ่ายเลขาฯ เตรียมแจ้ง กนย. ต่อไป

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ โดยให้เพิ่มคนกรีดยางที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการ กนย. จำนวน 1 คน ซึ่ง กยท. ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้แทนคนกรีดยางจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 ปรากฏว่า มีเกษตรกรยื่นสมัครจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยทางคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้พิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรชาวสวนยางที่สมัครเข้ามา ซึ่งแต่ละคนเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ในฐานะคนกรีดยางเรียบร้อยแล้ว

พร้อมทั้ง พิจารณาจากใบสมัครที่มีการแสดงวิสัยทัศน์ ทักษะด้านความรู้ความสามารถ รวมถึงเหตุผลที่สนใจในการสมัครดำรงตำแหน่งดังกล่าว ผลล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในฐานะผู้แทนคนกรีดยาง ได้แก่ นายประเสริฐ อัคราจินตกุล ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ด้านการกรีดยาง และการทำสวนยาง ตลอดจนประสบการณ์ด้านการคัดแยกเกรดยาง การแปรรูปยาง การผลิตยางลูกขุน และยางแผ่นรมควันอัดก้อน เป็นต้น



รวมถึงต้องการเป็นตัวแทนคนกริดยางในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อเป็นกระบอกเสียงของคนกริดยางทั่วประเทศ และที่สำคัญ จะหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนกริดยาง ได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ จะเตรียมเสนอชื่อต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อรายงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติต่อไป

		<p>วันที่ 29 พ.ย. 59 หัวข้อข่าว อนาคตยางพาราไทย! ภายใต้โมเดล</p>
--	---	--

อนาคตยางพาราไทย! ภายใต้โมเดล

หากประเมินบนเวที เสวนา “อนาคตยางพาราภายใต้บริบท Thailand 4.0” จัดโดยสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যยท.) ที่โรงแรมเอส.ดี.โอเวนิว กรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้นี้ เราจะมองว่าการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร ภายใต้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา พืชเศรษฐกิจหลัก 1 ใน 5 ของไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เนื่องจากเกษตรกรระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ยังไม่เข้าใจบริบทของไทยแลนด์ 4.0 เท่าที่ควร จึงจำเป็นที่รัฐบาลต้องบูรณาการจากทุกส่วน ให้ 20 ปีข้างหน้าไทยจะก้าวสู่โมเดลนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ดร.ธนิศ โสรัตน์ เลขาธิการอนุกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร (สปท.) เกริ่นนำในฐานะผู้ดำเนินรายการว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่เนื่องจากยางพาราเป็น 1 ใน 5 พืชหลักของประเทศ และเป็นพืชเดียวที่ไม่ใช่พืชอาหาร ขณะที่การส่งออกร้อยละ 86 เป็นเรื่องของวัตถุดิบ มีเพียงร้อยละ 14 ที่ส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูป การแก้ปัญหาจึงมีความซับซ้อนมากกว่าพืชอื่น ๆ เพราะยางเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม



ฉะนั้น สิ่งที่กระทบอุตสาหกรรมก็จะส่งผลกระทบต่อยางพาราเช่นกัน ที่ผ่านมายางพาราเป็นพืชที่มีความอ่อนไหวและเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันมาตลอด เช่นเมื่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ประกาศขึ้นดอกเบี้ย คนเกิดความเชื่อมั่น ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจุบันโลกเกิดสวิตกลับ เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม โดยบริบทอุตสาหกรรม 4.0 เริ่มจากยุโรป เริ่มจากเยอรมันที่บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งประเทศไทยต้องปรับให้สอดคล้องด้วย รัฐบาลจึงได้วางแผนพัฒนาประเทศ 20 ปีข้างหน้า

ด้าน นายอำนาจ ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการหารือเรื่องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้บริบทของกระทรวงเกษตรฯ ได้ข้อสรุปว่า ยืดยุทธศาสตร์เป้าหมายของรัฐคือ มั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืนในทุกมิติ เบื้องต้นกระทรวงฯ ได้หารือการดำเนินการทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องยางพารา แผนงานอนาคตค่อนข้างชัดเจน หลังจาก คสช. ประกาศ 16 โครงการ และยังมี กม.กองทุนยางพารา วัตถุประสงค์และองค์กรเกษตรกร สามารถผลิตและใช้ยางเพิ่มมากขึ้นได้ ไม่เช่นนั้นก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศบราซิล ดังนั้นไทยแลนด์ 4.0 เบื้องต้นต้องช่วยตัวเอง เริ่มจาก กม.กองทุนยางพาราต้องผ่านและเข้าสู่ 4.0 ให้ได้ และต้องใช้งบประมาณภายใน 3 เดือนนี้



นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যยท.) กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้กำหนดเรื่อง Thailand 4.0 พร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ 20 ปีข้างหน้า นั้น เกษตรกรชาวสวนยางจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยจากนี้ไป เกษตรกรจะพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ เพราะเมื่อพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกแต่ละปี พบว่าไทยส่งออกน้ำยางดิบสูงถึงร้อยละ 86 คิดเป็นมูลค่า 1.7 แสนล้านบาท ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพียงร้อยละ 14 มีมูลค่าสูงถึง 4.67 แสนล้านบาท


ทั้งนี้ สยยท.จะเร่งเดินหน้าผลักดันการจัดตั้งศูนย์ใน 61 จังหวัด เพื่อทำหน้าที่สำมะโนเกษตรกรร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ต่อไป รวมทั้งทำความเข้าใจทิศทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชาวสวนยาง พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และต้องมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ได้

ขณะที่นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้ประกอบการได้ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันไว้ว่า ปัจจุบันเกษตรกรต้นน้ำอยู่ในระดับ 1 กลางน้ำอยู่ระดับ 2 และปลายน้ำอยู่ระดับ 3 ทั้งนี้ตลอด 40 ปี ที่ทำธุรกิจมายังไม่เห็นว่าทั้งต้นน้ำ และกลางน้ำจะขยับไปสู่ 4.0 ได้อย่างไร และเชื่อว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจอะไรคือ 4.0 และที่ผ่านมานโยบายเปลี่ยนบ่อยจึงเป็นอุปสรรคและไม่เกิดความต่อเนื่อง เพราะยางพาราเป็นการขายล่วงหน้า ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยง ดังนั้นอีกใน 10 ปีข้างหน้าเชื่อว่าอุตสาหกรรมกลางน้ำ ปลายน้ำ จะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยอุตสาหกรรมกลางน้ำในส่วนของรายย่อยจะอยู่ไม่ได้ จะอยู่ได้เฉพาะรายใหญ่ที่ใหญ่กว่า 5 เสือ เพราะทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนเริ่มเข้ามา เนื่องจากมีการใช้ยางมากที่สุดจึงได้เข้ามาซื้อโรงงานเล็กๆในประเทศไทย เรื่องนี้ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง

นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการอย่างจริงจัง ขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมยางพาราไทย เพื่อเกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

โดย - โต้ะข่าวเกษตร


ที่มาข้อมูล: คมชัดลึกออนไลน์

		<p>วันที่ 2 ธ.ค. 59 หัวข้อข่าว 15 ปี รวมพลคนข้าวเกษตร</p>
--	---	---

15 ปี รวมพลคนข้าวเกษตร



ภาพบรรยากาศงาน 15 ปี รวมพลคนข้าวเกษตร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมานี้ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “15 ปี รวมพลคนข้าวเกษตร” หลังจากได้รวมตัวก่อตั้งเป็นชมรมฯ และยกฐานะเป็นสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ของคนข้าวเกษตรจากหลากหลายช่องทาง ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสาร เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ด้วยการถ่ายทอดสื่อสารองค์ความรู้ ความก้าวหน้า นวัตกรรมด้านการเกษตรและเตือนภัยผลกระทบภาคเกษตร มาเป็นระยะเวลา 15 ปีเต็ม ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ฌ อัยยุธา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และปาถกฐาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการเกษตรไทย ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดยมี รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ นายดลมนัส กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในแวดวงการเกษตรมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

 <p>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย The Chamber of Commerce in Thailand</p>	<p>บางกอกทูเดย์</p> <p>Bangkok Today Circulation: 150,000 Ad Rate: 1,000</p>	<p>Section: First Section/- วันที่: ศุกร์ 2 - พฤศจิกายน 2559 ปีที่: 14 ฉบับที่: 3012 หน้า: 11(ล่าง) Callback: 38,54 Ad Value: 38,540 PRValue (x3): 115,620 หัวข้อข่าว: ส่งออกเดือนตุลาคมโต 4.2% พืชสินค้าอุตสาหกรรม'ลดอ้อ</p>	<p>ฉบับ: 111</p>
---	---	---	------------------

ส่งออกเดือนตุลาคมโต 4.2% พืช'สินค้าอุตสาหกรรม'ลดอ้อ

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพการส่งออกในเดือนตุลาคม 2559 มีมูลค่า 17,733 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4.2% ค่าหักรวม 10 เดือนการส่งออกมีมูลค่า 179,951 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยปี 4.2% ซึ่งถือว่ายังดีกว่าภาพการส่งออกของโลกในภาพรวมที่หดตัว 4.1%

จากข้อมูลด้านมูลค่าการส่งออกในเดือนตุลาคม 2559 หากไม่รวมน้ำมันและทองคำ ตัวเลขจะอยู่ที่หดตัว 2.8% ด้านรับสภาวะคู่ค้าที่มีการค้าเติบโตสวนข้างมาก เป็นเพราะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยลดลง 2.7% โดยเฉพาะ น้ำมันสำเร็จรูปคิดเป็น 27.6% ของตัวเลขรับและส่วนประกอบอากาศยาน หดตัว 40% ขณะที่เครื่องจักรและยานยนต์หดตัว 5.8% เหล็ก หดตัว 52.4% และพืชไร่หรือพืชผลและส่วนประกอบ คิดเป็น 24.5%

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและรัฐสภาพรรณการเกษตรที่กลับมาหดตัวลงอีกครั้งหลังจากที่ขยายตัวสูงสุดในรอบสองปีแล้ว เฉลี่ยที่ผ่านมามีมูลค่าถึง 8.1% อันเป็นผลจากการหดตัวของปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยมันสำปะหลังปาล์ม และยางพารา โดยหด 52.6, 24.4, 22.9 และ 6.0% ตามลำดับ



ในส่วนของการนำเข้าในเดือนตุลาคม 2559 มีมูลค่า 17,535 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง โดยขยายตัว 6.5% ส่งผลให้การค้าเกินดุล 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นการเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกัน อย่างไรก็ดีภาพรวม 10 เดือน การนำเข้าทั้งหมดมีมูลค่า 160,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวประมาณ 5.9% ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์การส่งออกของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ ยังคงมีแนวโน้มลบอยู่ที่ระดับและสอดคล้องกับการชะลอตัวของโลกโดยส่วนแบ่งตลาดของไทยมีแนวโน้มถูกรั้งในเกือบทุกตลาด และการส่งออกไปยังตลาดสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และ CLMV ยังคงขยายตัวต่อเนื่องในกระทรวงพาณิชย์ถึงผลกระทบจากการส่งออกปี 2559 ไว้ที่ -1.0 - 0% เช่นเดิม ■



วันที่ 2 ธ.ค. 59

หัวข้อข่าว ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคา
ปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 65.37 บาท ปรับลดลง 1.52 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 65.17 บาท ปรับลดลง 1.12 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 63.17 บาท ปรับลดลง 1.91 บาท ยางท้อถิ่น กิโลกรัมละ 62.70 บาท ปรับลดลง 0.70 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 66.69 บาท ปรับลดลง 1.93 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 66.25 บาท ปรับลดลง 2.37 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 65.89 บาท ปรับลดลง 2.13 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 65.89 บาท ปรับลดลง 2.13 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 59.19 บาท ปรับลดลง 1.03 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 265,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 56.60 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.00 บาท

ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลว่าการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) อาจจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นปรับลดกำลังการผลิตในการประชุมวันนี้ อีกทั้ง ค่าเงินบาทและเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คาดคาดว่าราคายางได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น โดยจีดีพี ไตรมาส 3 ขยายตัว 3.2% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี

ราคายางตลาดล่วงหน้า < ลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 71.24 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.00 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 91.95 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 6.93 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 71.88 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 3.85 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช